



ที่ ศธ ๐๖๔๖/ว๕๒

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  
ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย คิวอาร์โค้ดแบบสำรวจ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ มีความประสงค์ “สำรวจความต้องการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้” และ “สำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของครูผู้สอน (เฉพาะข้าราชการครู) ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้” เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันกับวิทยาลัยในการร่วมกันจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และส่งเสริมครูผู้สอนให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จึงขอความอนุเคราะห์ดังต่อไปนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตอบแบบสำรวจความต้องการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการฯ (คิวอาร์โค้ดที่ ๑)

๒. ให้ครูผู้สอน (เฉพาะข้าราชการครู) ตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาฯ (คิวอาร์โค้ดที่ ๒)

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๘๙ ต่อ ๒ หรือ ๐๙ ๔๖๕๑ ๙๒๕๔ ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศวะ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

สำนักพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๘๙ ต่อ ๒ โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@rsivea.ac.th



นศธฯ ศธ ๒๕๖๗  
นครศรีธรรมราช

## คิวอาร์โค้ดที่ ๑

แบบสำรวจความต้องการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

(ให้ตอบเฉพาะผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เท่านั้น)



<https://shorturl.at/bwOP0>

---

## คิวอาร์โค้ดที่ ๒

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  
ของครูผู้สอน (เฉพาะข้าราชการครู) ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  
(ให้ตอบเฉพาะข้าราชการครูผู้สอน เท่านั้น)



<https://shorturl.at/mIKQ7>

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจ

---